

Số: 77/CV-CĐVC

Phú Thọ, ngày 16 tháng 9 năm 2019

V/v tuyên truyền Chỉ thị số 20-CT/TU về tiếp tục triển khai, thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”

Kính gửi: Các công đoàn cơ sở trực thuộc

Hiện nay, rác thải nhựa đang là vấn đề nhức nhối, ngày càng tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của đất nước. Trong thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã phối hợp với chính quyền và các đoàn thể quan tâm chỉ đạo thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, triển khai hưởng ứng phong trào, tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn thay đổi ý thức, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nilon khó phân hủy, chú trọng giảm thiểu việc sử dụng và tăng cường tái chế, tái sử dụng sản phẩm nhựa; thúc đẩy xây dựng nền kinh tế tuần hoàn, tăng trưởng xanh, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả bước đầu đã đạt được, một số đơn vị chưa thực sự quan tâm và thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao trong việc phát động, hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, kết quả phong trào chưa sâu rộng, chưa thiết thực; công tác tuyên truyền còn mang tính hình thức chưa tạo được sự chuyển biến tích cực, rõ nét.

Thực hiện công văn số 333/CV-LĐLĐ ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ về việc tuyên truyền Chỉ thị số 20-CT/TU về tiếp tục triển khai, thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Phú Thọ đề nghị các công đoàn cơ sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức tuyên truyền triển khai, thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động; chủ động đề xuất đưa tiêu chí giảm thiểu chất thải nhựa vào nội quy, quy chế hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị để thực hiện phong trào đạt hiệu quả tại cơ quan, đơn vị.

2. Có các giải pháp thiết thực tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn nhằm đưa phong trào “Chống rác thải nhựa” lan tỏa sâu rộng trong cán bộ công chức, viên chức, lao động. Gắn trách nhiệm của người cán bộ, đoàn viên công đoàn gương mẫu trong hành động và vận động người thân cùng thực hiện “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần” trong sinh hoạt; thay đổi thói quen sử dụng, giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế rác thải nhựa; tăng cường sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

3. Thường xuyên phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường; tuyên truyền Chỉ thị số 20-CT/TU về tiếp tục triển khai, thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trong cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động thông qua các hoạt động, nội dung, hình thức phù hợp với từng cơ quan, đơn vị.

4. Trong sinh hoạt hàng ngày và mọi hoạt động, các cuộc họp, hội nghị của công đoàn, cơ quan, đơn vị, sử dụng và đề xuất sử dụng các sản phẩm, đồ dùng thân thiện với môi trường, có thể tái sử dụng, mang tính đặc trưng thương hiệu của địa phương, góp phần quảng bá thương hiệu Việt, tiết kiệm chi phí.

Ban Thường vụ CĐ Viên chức tỉnh đề nghị các công đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả thiết thực./.

Nơi nhận:

- LĐLĐ tỉnh (B.cáo);
- Các CĐCS trực thuộc;
- Trang TTĐT ĐUK;
- Lưu CĐVC.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nhâm Thị Hồng Nga